

แผนปฏิบัติงานตัวชี้วัดด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ปี ๒๕๖๖

จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ด้านการบูรณาการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์ และ KPI	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑. แผนงานด้านสุขภาพสัตว์ การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ฝ้าระวังโรคระบาด สัตว์ในพื้นที่	<p>เพื่อลดการเกิดโรคระบาดสัตว์ ลดการแพร่กระจาย การขยายวงกว้างของโรคระบาดสัตว์ และลดความเสียหายจากกรณีการเกิดโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกร</p> <p>KPI</p> <p>๑. ไม่พบโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่</p> <p>๒. กรณีพบโรคสามารถควบคุมได้ทันเวลา</p>	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญพร้อมแนวทางในการดำเนินการฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้กับเกษตรกรทุกช่องทาง	ทุกอำเภอ	กุมภาพันธ์ ๖๖	<p>กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์</p> <p>กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์</p> <p>กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ</p> <p>สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี</p> <p>สนง.ปศอ.ทุกแห่ง</p> <p>ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี</p> <p>ศูนย์ฯผสมเทียมสุราษฎร์ธานี</p> <p>ศวพ.ภาคใต้ตอนบน</p> <p>ด่านกักกันสัตว์ชุมพร</p> <p>ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานฯเกาะสมุย</p> <p>สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘</p>
		๒. รณรงค์การทำวัคซีน FMD/Hemo/LSD/ สัตว์ปีก ให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรและสัตว์ภายในศูนย์/สถานีในพื้นที่ ตามเป้าหมายวัคซีนที่ได้รับ	ทุกอำเภอ ศูนย์/สถานี	มกราคม – กันยายน ๖๖	

		<p>๓. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดสัตว์ (ฟาร์ม, โรงฆ่า, เชียงหมู, ห้องเย็น)</p> <p>๔. การสอบสวนโรค ควบคุมโรค มีการรายงานตามแบบ กคร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ทุกอำเภอ</p> <p>จุดเกิดโรค</p>	<p>กุมภาพันธ์ – กันยายน ๖๖</p> <p>เมื่อเกิดโรคระบาด</p>	
<p>๒. แผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมป้องกัน การเกิดภัยพิบัติในพื้นที่</p>	<p>๑. เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ</p>	<p>๑. เตรียมความพร้อม วางแผน/การแจ้งเตือนภัย/การเตรียมการอพยพ/ซักซ้อมแผนภัยพิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในจังหวัดแบบบูรณาการ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้</p> <p>๓. ขึ้นทะเบียนเกษตรกร</p> <p>๔. จัดตั้งเสบียงอาหารสัตว์</p> <p>๕. ให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัย</p> <p>๖. การฟื้นฟูหลังเกิดภัยและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ</p>	<p>ทุกอำเภอ</p> <p>ทุกอำเภอ</p> <p>พื้นที่เสี่ยงภัย</p> <p>พื้นที่เกิดภัย</p> <p>พื้นที่เกิดภัย</p>	<p>มกราคม – กันยายน ๖๖</p>	<p>กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มส่งเสริม สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี สนง.ปศอ. ศูนย์ฯ พัฒนาอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘</p>